

[ด่วนที่สุด]

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/วท๒๖๐



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๒

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสืออำเภอเมืองกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/๒๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๓๓๙

ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ อำเภอเมืองกระบี่ รายงานว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนบ้านช่องพลี องค์การบริหาร ส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๓๐,๗๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยได้จัดซื้อในวงเงินงบประมาณ ๒๕,๕๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีงบประมาณเหลือ ๕,๒๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จึงขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวในโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านช่องพลี องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ ประกอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ เปลี่ยนแปลงจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘ พิจารณานุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านช่องพลี องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๕,๒๐๐ บาท จังหวัดจึงขอแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางทราบและดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขใน เอกสารเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสือได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และกำชับให้ ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของ การดำเนินงานทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อ การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อให้อำเภอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)

ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๓๓๙



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
เลขรับ ๙๕๕๕
วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๒

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

เลขที่ ๐๐๔๒๗๔

- ๒ ก.ค. ๒๕๖๔

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๐๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันที่

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๘๙๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งไปดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุภาครัฐแล้วมีงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีความประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายภายใต้ประเภทรายการงบประมาณเดียวกันส่งให้จังหวัดรวบรวมพิจารณา ถัดมากรองและให้ความเห็นเพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติและกำหนดรหัสงบประมาณรายการใหม่ และให้จังหวัดรายงานการขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นับตั้งแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการลงนามในสัญญาจ้างจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยจะถือวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประทับตรารับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้เงินเหลือจ่ายไม่ทันกำหนดเวลาให้เร่งส่งคืน โดยให้จังหวัดรวบรวมรายงานข้อมูลพร้อมยืนยันการส่งคืนงบประมาณส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ ประกอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ พิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบผลการพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่

/เทศบาลตำบล...

เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

๒. ติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓. ติดตาม กำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินงานทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

บัญชีจังหวัดแนบท้าย

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๑๖.๒/ว ๑๓๓๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. จังหวัดกระบี่
๒. จังหวัดกำแพงเพชร
๓. จังหวัดชัยนาท
๔. จังหวัดพิษณุโลก
๕. จังหวัดมุกดาหาร
๖. จังหวัดราชบุรี
๗. จังหวัดหนองคาย
๘. จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดการอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
 แนวนับท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สี่ที่ มท 0816.2/ว 1339 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	ประเภทรายการ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รหัสงบประมาณ	รายการงบประมาณตามใบจัดสรร	งบประมาณจัดสรร	เงินในบัญชี	งบประมาณที่เหลือจ่าย	ลำดับ	รายการงบประมาณที่เหลือจ่าย	งบประมาณที่เหลือจ่ายที่เหลือใช้
						แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
						ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
						งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
						โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV					โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	
						รายการ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV					รายการ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	
1	ชุดอุปกรณ์ DLTV	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.อ่าวนาง	15008380D1600391	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนบ้านช่องเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	30,700.00	25,500.00	5,200.00	1	โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านช่องเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	5,200.00

